

HONEYDEW

Location: พัทยา, ชลบุรี
Owner: ธัญชนก เสถียร, ณิชฎภัทร หมั่นทำ
Architect: DFAP Architect
Story: ศิรดา ฉันทะกุล
Photograph: จินฉวีตร บริหารกิจอนันต์



'So fine so fresh เมื่อความสดใหม่จากฟาร์มผักผลไม้ส่งตรงถึงมือคุณ' เป็นสโลแกนของร้าน Honeydew ที่สื่อสารถึงความสดใหม่ของอาหารและสถาปัตยกรรมที่ดูโปร่งสบาย และน่าพักผ่อนที่สุด

Honeydew ร้านอาหารที่เริ่มต้นจากกิจการฟาร์มเมล่อนของทางเจ้าของ *คุณเต๋ย ณิชฎภัทร หมั่นทำ และคุณป่าน ธัญชนก เสถียร* โดยร้านแห่งนี้เป็นการรีโนเวทร้านเดิม ซึ่งมีเพียงโครงสร้าง เสา คาน และหลังคา ที่พ่อแม่ของคุณเต๋ยสร้างระหว่างคุณเต๋ยไปเรียนที่ต่างประเทศ เมื่อคุณเต๋ยกลับมาจึงทำการรีโนเวทบางส่วน และแบ่งสัดส่วนพื้นที่ขึ้นมาใหม่ โดยมี *คุณปริษา นวประภากุล คุณชายแดน เสถียร และคุณวริยา วงศ์ประทุม* สถาปนิกจาก *DFAP Architect* เป็นผู้ออกแบบ

ร้าน Honeydew มีพื้นที่ 340 ตารางเมตร และพื้นที่ในการทำฟาร์มทั้งหมด 7 ไร่ *"เมื่อพูดถึงเมล่อนแล้วหลายๆ คนจะนึกถึงฟาร์มเมล่อนในประเทศญี่ปุ่น ผมจึงนำภาพจำเหล่านี้มาออกแบบ โดยนำตัวอาคาร โรงเรือน และรายละเอียดบางส่วนมาประยุกต์ใช้กับงานนี้"* คุณชายแดนสถาปนิกผู้ออกแบบกล่าวว่า เมื่อแนวทางการออกแบบคือการนำรายละเอียด และการประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมรูปแบบญี่ปุ่นมาใช้ ตัวร้านจะมีความเรียบง่าย โป่ง โปร่ง และใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่งทางผู้ออกแบบได้นำโรงเรือนญี่ปุ่นและลงไม้ไผ่ผลไม้มากำใช้เป็นแนวคิดหลัก

จากโครงสร้างเดิมก่อนการรีโนเวทผู้ออกแบบจึงสร้างอาคารใหม่ 2 อาคาร โดยเก็บเสาเดิมไว้ แต่เปลี่ยนโครงสร้าง และสร้างเสต็ปภายในร้านขึ้นมาใหม่ เพื่อแยกสเปซให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น โดยแบ่งสเปซทั้งหมดออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนภายในห้องแอร์ พื้นที่กลางแจ้ง และพื้นที่ส่วนกลางซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ซึ่งแต่ละส่วนนี้จะ

มีการออกแบบที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือมีบรรยากาศที่เรียบง่าย ใช้วัสดุจากไม้เป็นหลัก และมีช่องเปิดหลากหลายส่วน ช่วยสร้างความส่วนตัวให้กับผู้เข้ามารับประทานอาหาร

ผนังภายในร้านจะตกแต่งด้วยการเล่าเรื่องขั้นตอนการเก็บผลผลิตจากในฟาร์ม เช่น ใช้เส้นสาย และลวดลายของเมล่อนประกอบเป็นรูปแบบต่างๆภายในร้าน และส่วนเคาน์เตอร์จะใช้ไม้ลังมาตกแต่งบางส่วนด้วยเช่นกัน

ใครมีโอกาสไปพัทยา อย่าลืมแวะไป Honeydew ร้านอาหารที่เป็นส่วนตัวกลมกลืนกับธรรมชาติ ทั้งอาหาร และแนวคิดการออกแบบ ตลอดจนสร้างกระบวนการจากขั้นตอนผลิตสู่การจำหน่ายแก่ผู้บริโภค ภายใต้การออกแบบสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายแต่อบอุ่นแห่งนี้กัน ☺



สแกน QR code เพื่อชมเพื่อชมบทความเต็มๆได้เลย